

MẤY SUY NGHĨ VỀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Phạm Chí Thành

Học Viện Chính trị Quốc gia TP. HCM

(Bài nhận ngày 17/04/1999)

TÓM TẮT : Việc nghiên cứu các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội nói chung, nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản nói riêng hiện nay không chỉ là vấn đề có ý nghĩa quan trọng mà còn là vấn đề mang tính thời sự cấp thiết trong công cuộc đổi mới và hoàn thiện bộ máy nhà nước ta. Bằng thực tiễn và lý luận dẫn chứng sâu sắc, tác giả khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay đối với đất nước ta là một tất yếu khách quan và đồng thời qua đó nêu lên một số vấn đề cần phải được hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới, để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với nhà nước.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là những tư tưởng chỉ đạo về việc xây dựng cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của nhà nước; đó là những yêu cầu khách quan thể hiện bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, được thể chế hóa thành các quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của nhà nước.

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa được ghi nhận trong Hiến pháp và các luật về tổ chức các cơ quan nhà nước chủ yếu. Đây là những nguyên tắc chung thể hiện trong toàn bộ tổ chức và hoạt động của cả hệ thống bộ máy nhà nước, cũng như của từng cơ quan, bộ phận trong bộ máy nhà nước.

Một trong những nguyên tắc cơ bản đó là nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước, đây là

nguyên tắc Hiến định. Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã xác định: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội".

Trong hệ thống chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng là bảo đảm cho quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm cho sức mạnh của Nhà nước. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức thông qua đó Đảng Cộng sản thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với tiến trình phát triển của xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước kiểu mới. Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của nhà nước Xã hội chủ nghĩa, là điều

kiện quyết định để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Vì vậy, bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là yêu cầu khách quan trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Việc nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển nội dung các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước luôn luôn là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn đối với khoa học Pháp lý nói chung và bộ môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật nói riêng. Trong đó, việc đi sâu vào nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước không chỉ là vấn đề có ý nghĩa quan trọng mà còn là vấn đề mang tính thời sự cấp thiết trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta. Như Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản

Việt Nam đã chỉ rõ: "Để đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, vấn đề mấu chốt là phân định rõ chức năng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với nhà nước và các Đoàn thể nhân dân"⁽¹⁾. Từ đó mới có thể thực sự nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội không chỉ được chứng minh bằng lý luận mà còn bằng thực tiễn sinh động trong nhiều thập kỷ qua. Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đối với mọi thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn Cách mạng Việt Nam luôn luôn khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều đó đã được ghi nhận về mặt Pháp lý trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ghi nhận chính thức về mặt

Pháp lý trong Hiến pháp vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử dân tộc ta là yêu cầu khách quan của Cách mạng Việt Nam. Đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước và quản lý xã hội nhất là trong sự nghiệp đổi mới hiện nay lại càng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội được thể hiện:

Trước hết, Đảng vạch ra những phương hướng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tức là vạch ra cương lĩnh và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên cơ sở phân tích và đánh giá đúng tình hình trong nước và quốc tế. Muốn vậy, quan trọng là phải dự đoán được những xu hướng, những khả năng phát triển của xã hội trên cơ sở nắm vững các quy luật vận động khách quan của lịch sử, giữ vững tư duy độc lập và sáng tạo trong việc đề ra đường lối và chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng bức xúc của nhân dân.

Trên cơ sở cương lĩnh, Đảng lãnh đạo chính trị đối với toàn xã hội, vạch ra chiến lược và sách lược trong từng thời kỳ Cách mạng: giáo dục Đảng viên, các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện đường lối đó. Trong quá trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng xác lập hệ tư tưởng khoa học cho sự phát triển xã hội, thường xuyên nghiên cứu về mặt lý luận các vấn đề đặt ra trong thực tiễn Cách mạng, đảm bảo cho cương lĩnh và đường lối của Đảng có cơ sở khoa học, tránh được những sai lầm chủ quan, duy ý chí cũng như bảo thủ, trì trệ trong quá trình lãnh đạo Cách mạng.

Kinh nghiệm thực tiễn đối với các nước xã hội chủ nghĩa những năm qua cho thấy, điều có ý nghĩa đặt biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng là phải

coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nâng lên thành lý luận trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các khoa học xã hội và các khoa học khác. Như vậy, mới có căn cứ khoa học cho việc xác định đường lối, chính sách của Đảng, mới có khả năng giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn mỗi nước đặt ra. Ngược lại, sự giáo điều, sự lạc hậu về lý luận sẽ là nguy cơ tạo ra sự kìm hãm quá trình phát triển của xã hội. Lênin đặt biệt coi trọng công tác lý luận, bởi vì Người cho đó là cơ sở bảo đảm cho sự lãnh đạo đúng đắn và khoa học của Đảng Cộng sản. Trong điều kiện đổi mới hiện nay, Đảng phải kịp thời phát hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh, tăng cường tổng kết thực tiễn và không ngừng hoàn chỉnh lý luận, nhất là lý luận về con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Thông qua việc thực hiện những nhiệm vụ cơ bản nói trên, Đảng Cộng sản phát huy được vai trò lãnh đạo đối với quá trình phát triển của xã hội xã hội chủ nghĩa. Khi giai cấp công nhân và những người lao động đã giành được chính quyền, thì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản được biểu hiện chủ yếu ở sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. Hiệu quả quản lý của nhà nước cao hay thấp đều nói lên trình độ lãnh đạo của Đảng có vững vàng hay không. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước là vấn đề có tính quy luật, nó không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan mà là bắt nguồn từ yêu cầu khách quan của tiến bộ xã hội.

Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, có sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy sự phát triển của

lịch sử theo chiều hướng tiến bộ nhằm mục đích cuối cùng là giải phóng nhân loại, xây dựng một xã hội mới đảm bảo cho mọi người được sống tự do, hạnh phúc. Đảng luôn luôn chăm lo, quan tâm đến lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần cho toàn xã hội. Đảng Cộng sản không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích chung đó.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trước hết là bảo đảm quá trình dân chủ hóa bộ máy nhà nước, làm cho nhà nước thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong lịch sử loài người, nhà nước đã xuất hiện từ khi xã hội phân chia thành giai cấp, nhà nước ra đời từ xã hội nhưng dần dần xa cách và dường như đứng trên xã hội. Nhất là trong các chế độ xã hội bóc lột, giữa nhà nước và xã hội bao giờ cũng có sự đối lập, giai cấp cầm quyền đã sử dụng bộ máy nhà nước để thống trị xã hội nên sự tách biệt đó càng rõ ràng. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa - giai đoạn thấp của hình thái kinh tế - xã hội mới, nhà nước vẫn còn là lực lượng quản lý xã hội, do đó, bộ máy nhà nước cần phải được tăng cường đúng mức về mọi mặt. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản chủ yếu là nhằm dân chủ hóa bộ máy nhà nước, làm cho nó thu hút được ngày càng rộng rãi những người lao động thực sự tham gia vào quản lý công việc của nhà nước và của xã hội, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và chính đảng của nó là phải dần dần làm cho nhà nước trở về với xã hội trên cơ sở mở rộng dân chủ và chống chủ nghĩa quan liêu trong bộ máy nhà nước Xã hội chủ nghĩa, đó là sự phát triển biện chứng giữa quản lý nhà nước và tự quản xã hội chủ nghĩa. Tính chất tự quản sẽ ngày càng tăng lên thì làm cho quá trình xã hội và nhà nước dần dần xích lại gần nhau như Mác nói: "Sự hồi tố hấp thụ chính quyền nhà nước bởi xã hội" ⁽¹⁾. Dĩ nhiên, đó là

một nhiệm vụ lâu dài, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi có sự lãnh đạo đúng đắn và khoa học của Đảng Cộng sản đối với quá trình phát triển của nhà nước.

Thực tiễn các nước xã hội chủ nghĩa cho thấy, khi sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội càng phát triển với tính chất đầy phức tạp của nó thì càng đòi hỏi một cách khách quan và tất yếu phải tăng cường và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với sự phát triển của nhà nước và xã hội. Trong trào lưu dân chủ hiện nay, có người đưa ra khẩu hiệu "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", nhưng khi nắm được chính quyền thì họ lập tức thù địch với đảng cộng sản, cấm đảng cộng sản hoạt động, loại trừ các đảng viên cộng sản khỏi các vị trí trong xã hội. Thực chất đó là khuynh hướng chống cộng thực sự, muốn xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, phủ định dân chủ xã hội chủ nghĩa. Quan điểm "phi chính trị hóa" các cơ quan nhà nước là một biểu hiện khác của của khuynh hướng chống cộng sản hiện nay, nó không chỉ là sai lầm về mặt lý luận mà còn gây tác hại trong thực tế, làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước do hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Trong điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay, nhất là khi còn đang ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì sự lãnh đạo của Đảng sẽ có giá trị định hướng cho sự phát triển của nhà nước kiểu mới, góp phần quyết định vào việc nâng cao hiệu lực của nó trong quá trình quản lý kinh tế - xã hội. Vì vậy cải tiến và tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước là sự bảo đảm cao nhất của sự tồn tại và phát triển của nhà nước, là điều kiện quyết định để tăng cường hiệu lực của nhà nước ta. Trong quá trình đổi mới hiện nay, cùng với việc khẳng định con đường xã hội chủ

nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn, Đảng ta xác định phải đổi mới tổ chức và phương hướng hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng dân chủ, trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, các tổ chức nhân dân và xã hội. Đảng ta kiên quyết phê phán những khuynh hướng phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và khẳng định: "Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta" ⁽¹⁾. Chúng ta không chấp nhận "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo thắng lợi cách mạng nước ta.

Vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách hiện nay đối với các nước xã hội chủ nghĩa là phải xác định rõ nội dung của sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. Từ đó, cụ thể hóa thành các hình thức để áp dụng đối với các loại hình cơ quan nhà nước khác nhau (cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính và chấp hành, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân...). Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nhà nước là nhằm bảo đảm cho các cơ quan đó thực hiện đúng chức năng của mình. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều Đảng Cộng sản đã tổng kết kinh nghiệm cải tiến công tác lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo chính trị.

Đối với nước ta, nội dung cơ bản sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước được thể hiện như sau:

- Đảng đề ra đường lối, chủ trương chính sách lớn định hướng cho sự phát triển của toàn xã hội trong từng thời kỳ nhất định, bảo đảm xây dựng một Nhà nước kiểu mới, thực sự là của dân, do dân, vì

dân và được tổ chức, hoạt động theo đúng nguyên tắc của nó.

- Đảng phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ để bố trí vào các chức vụ trong bộ máy của Đảng, đồng thời giới thiệu với cơ quan nhà nước những cán bộ có phẩm chất và năng lực để họ lựa chọn.

- Đảng giáo dục, tổ chức cho Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong của mình và giáo dục các tầng lớp nhân dân, vận động quần chúng thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Đảng kiểm tra mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, phát hiện những lệch lạc để uốn nắn, tiến hành tổng kết thực tiễn, nhất là các điển hình tiên tiến, nhằm đúc kết thành bài học và phổ biến rộng rãi, đồng thời không ngừng bổ sung và hoàn thiện đường lối của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.⁽¹⁾

Từ nội dung cơ bản nói trên, có thể nói Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không áp đặt, không bao biện làm thay các cơ quan nhà nước, đồng thời không coi nhẹ, buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, nhất là ở cơ sở. Sự lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo chính trị, mang tính chất định hướng, làm cho các cơ quan nhà nước có thể hoạt động độc lập và có hiệu quả theo chức năng của mình và chính thông qua hoạt động của các cơ quan nhà nước mà đường lối chính sách của Đảng được thực hiện trong toàn xã hội.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước không chỉ ở cấp trung ương mà còn được thực hiện ở tất cả các ngành, các cấp. Nhưng, dù ở cấp nào thì Đảng vẫn là lực lượng lãnh đạo chính trị đối với Nhà nước và xã hội, còn nhà nước có chức năng trực

tiếp tổ chức và điều hành các quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng phải bảo đảm cho Nhà nước hoạt động đúng phương hướng vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, bảo đảm quá trình dân chủ hóa, tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, làm cho nó quản lý có hiệu quả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy nhanh quá trình đổi mới xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sự phân định chức năng của Đảng và của Nhà nước và nhằm nâng cao chất lượng của Đảng Cộng sản đối với nhà nước. Kinh nghiệm thực tế của những năm qua cho thấy, bên cạnh sự tìm tòi sáng tạo nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, thì cũng cần tỉnh táo đề phòng và đấu tranh chống lại những quan điểm lệch lạc sai lầm, đòi "phi chính trị hóa" các cơ quan nhà nước, đòi xóa bỏ các tổ chức đảng trong các lực lượng quân đội, công an, trong hệ thống tòa án. Những quan điểm trên đây cực kỳ nguy hiểm. Đó là kịch bản của bọn cơ hội âm mưu tiếm quyền của các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội âm mưu hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, xóa bỏ các Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội".⁽¹⁾

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đang đòi hỏi phải cấp bách đổi mới một cách căn bản tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước, mở rộng dân chủ, phát huy vai trò tích cực và sáng tạo của nhân dân, ngăn chặn có hiệu quả bệnh quan liêu, tham nhũng, tạo ra động lực của xã hội. Hệ thống chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa dù được xây dựng trong điều kiện chế độ một đảng hay

nhieu đảng, thì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội vẫn là vấn đề có tính nguyên tắc. Vấn đề cấp bách được đặt ra trong quá trình đổi mới hiện nay là cần nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự lãnh đạo ấy đối với nhà nước và xã hội, cần nghiêm khắc và phê phán những xu hướng "tả" hoặc "hữu" khuynh trong sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Phải đổi mới một cách căn bản sự lãnh đạo của Đảng trên cơ sở những kinh nghiệm mới và tư duy khoa học về chủ nghĩa xã hội.

Phương hướng đổi mới sự lãnh đạo được đặt ra trong các Văn kiện Đại hội lần thứ VI, VII, VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa VII), Hội nghị trung ương 36 (lần 2, khóa VIII) vừa qua cho thấy: Nếu như sự nghiệp đổi mới hiện nay về thực chất là quá trình dân chủ hóa đời sống nhà nước và xã hội, gắn chặt với nó là tăng cường pháp chế như một bộ phận hữu cơ để xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thì điều kiện cơ bản để Đảng lãnh đạo được quá trình ấy trước hết phải là dân chủ hóa sinh hoạt nội bộ đảng đi đôi với đề cao kỷ luật đảng. Vì vậy, dân chủ hóa sinh hoạt nội bộ đảng và tăng cường kỷ luật đảng trở thành một trong những yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả của sự lãnh đạo của đảng, đó cũng là điều kiện cơ bản để phát triển nền dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dân chủ phải đi đôi với tập trung, với kỷ luật, pháp

luật, với ý thức trách nhiệm công dân, dân chủ phải có lãnh đạo, lãnh đạo để phát huy dân chủ đúng hướng. Mặt khác, lãnh đạo bằng phương pháp dân chủ nhưng phải nghiêm trị những kẻ phá hoại thành quả cách mạng, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Tóm lại, "Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy"⁽²⁾. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước bảo đảm cho nhà nước có đường lối, phương hướng đúng xây dựng nhà nước kiểu mới, có đủ năng lực tổ chức, xây dựng xã hội mới, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước không chỉ bảo đảm cho Nhà nước luôn giữ vững và củng cố bản chất Nhà nước "của dân, do dân, vì dân" mà còn đảm bảo cho Nhà nước có phương hướng, mục tiêu, chính sách, đường lối tổ chức cán bộ đúng đắn để thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của mình. Để bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Nhà nước thì trước hết Đảng phải tự đổi mới và chỉnh đốn, có kiến thức, năng lực và sức chiến đấu mới. Đảng phải khắc phục có hiệu quả các mặt yếu kém, khôi phục và nâng cao uy tín của Đảng trong nhân dân và trong xã hội. Đảng phải được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là đội tiên phong chính trị có trọng trách lãnh đạo Nhà nước và nhân dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

SOME THOUGHTS ON THE PRINCIPLE OF SECURING THE LEADERSHIP OF THE COMMUNIST PARTY IN SOCIALIST GOVERNMENT

Pham Chi Thanh

ABSTRACT : The principle of planning the mechanism of government and society in general, and the principle of securing the leadership of government for the Communist Party in particular, is an important urgent task facing the nation in the reform period. With convincing theoretical and

practical examples, the writer confirms the logical position of the Communist Party in a leadership role in government at the present time. The writer also underlines some issues that need to be resolved in the future to draw on the potential of the Communist Party and enhance its leadership role.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1991, trang 42
- [2] C. Mác – Ph. Ăng-ghen Toàn tập, Tập 17, trang 548 (Tiếng Nga)
- [3] Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khoá 6), trang 44.
- [4] Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 41, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, trang 58-59
- [5] Đỗ Mười : Xây dựng nhà nước của dân, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1991, trang 77.